

(ร่าง) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 (มติฉบับย่อ)
วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

[ลำดับ] จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ	มอบ
[4] 3.1 เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 (นำเสนอโดย หัวหน้าสำนักงานคณบดี)	รับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. Gross profit margin ในปี พ.ศ. 2562 มีค่า 47.2 แต่ในปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2564 มีค่า 17.37 และ 12.01 ตามลำดับ ขอให้ตรวจสอบค่าของปี พ.ศ. 2562 อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีความแตกต่างกันมาก 2. ค่าเสื่อม มีประมาณ 11 % กับค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน มีประมาณ 7 % เป็น fix cost ซึ่งหากไม่นำทั้ง 2 รายการมาพิจารณาจะทำให้พอทราบผลการดำเนินงานของคณะฯ และของโรงพยาบาลฯ ที่เป็นผลประกอบการจริงได้ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงผลการดำเนินการ	งานบริหารงานการเงินและบัญชี
[5] 3.2 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	รับทราบ	
[6] 3.3 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาคณบดี คณะแพทยศาสตร์ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	รับทราบ	งานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร
[7] 3.4 เรื่อง เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบ	งานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร
[8] 4.1 เรื่อง พิจารณาคุณสมบัติ และอนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งแรก) จำนวน 9 คน (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบตามเสนอ	งานบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพ
[9] 4.2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญาการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 11 คน (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบตามเสนอ	งานบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพ

<p>[10] 4.3 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ สาขาขาดแคลนและสาขาหายาก คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบตามเสนอ</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</p>
<p>[11] 4.4 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบตามเสนอ</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</p>
<p>[12] 4.5 เรื่อง พิจารณาอาจารย์ผู้ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ เพื่อรับเงินค่าตอบแทนตำแหน่ง ทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ของ ผศ.พญ. เพ็ญมาศ ชีระวนิชตระกูล และ ผศ.พญ.กฤษฎา จีระวงศ์พานิช (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบตามเสนอ</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</p>
<p>[13] 4.6 เรื่อง พิจารณาการเสนอขอดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา รั้งสิวินิจลัข ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศรสุภา ล้อมเจริญ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบตามเสนอ</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</p>
<p>[14] 4.7 เรื่อง พิจารณาการเสนอขอดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา กุมารเวชศาสตร์ ของ แพทย์หญิง นลินี ภัทรากรกุล (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบตามเสนอ</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</p>
<p>[15] 4.8 เรื่อง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายของนิสิต หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2564 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ)</p>	<p>เห็นชอบตามเสนอ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1.เห็นควรดำเนินการเพื่อเป็นการเพิ่มความผูกพันแก่นิสิต 2.ควรเพิ่มในส่วนต่าง ๆ ที่นิสิตมีความต้องการ ที่เป็นของให้ติดตัวกับนิสิต เช่น iPadหรือว็ควิน 3.หากไม่ได้รับการอนุมัติอาจจะใช้เงินบริจาคในการจัดซื้อเสื้อกาวน์ให้นิสิตได้</p>	<p>งานบริหารงานกิจการนิสิต</p>
<p>[16] 4.9 เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง คุณสมบัติผู้ขอรับเงินรางวัลนักวิจัย ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ หรือบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์)</p>	<p>เห็นชอบ และให้ชี้แจงตามระเบียบมหาวิทยาลัย</p>	<p>งานบริการวิชาการ และการวิจัย</p>

<p>[17] 4.10 เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน ค่าธรรมเนียม การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ และ บทความวิจัย ระดับนานาชาติ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์)</p>	<p>เห็นชอบตามเสนอ โดยขอให้เพิ่ม ข้อความ ดังนี้ “หาก มีข้อโต้แย้งให้เลือกลำดับค่าตอบแทนของวารสารที่ดีกว่า แต่ไม่เกิน 50,000”</p>	<p>งานบริการวิชาการ และการวิจัย</p>
<p>[18] 4.11 เรื่อง ขอส่งประกาศคณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหา กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2564 และ ขอให้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นำเสนอโดย คณบดีคณะ แพทยศาสตร์)</p>	<p>ไม่เสนอชื่อ</p>	<p>งานบริหารงานทั่วไป</p>
<p>[19] 4.12 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบ</p>	<p>งานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร</p>
<p>[20] 4.13 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) รายงานผลตาม แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564) และรายงานผลตาม แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด ในแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564) (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบ</p>	<p>งานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร</p>